

Số: **4926/TCHQ-KTTT**
V/v chính sách thuế nhập khẩu
ô tô chuyển nhượng.

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2009

Kính gửi : Đại sứ quán Bangladesh tại Hà Nội.

Phúc đáp công hàm số 068 ngày 11/08/2009 của Bà Taslima Ali nhân viên ngoại giao Đại sứ quán Cộng hoà nhân dân Bangladesh tại Hà Nội hỏi về chính sách thuế nhập khẩu đối với xe ô tô chuyển nhượng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về áp dụng căn cứ tính thuế:

Căn cứ điểm 1 Điều 97 mục 1 Phần V Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính, theo đó: đối với hàng hoá có thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế thì căn cứ để tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm có sự thay đổi mục đích sử dụng. Trong đó:

Thuế suất để tính thuế nhập khẩu không phân biệt hàng hoá khi nhập khẩu ban đầu là hàng hoá mới hay đã qua sử dụng áp dụng theo mức thuế suất của hàng hoá mới tại thời điểm có sự thay đổi mục đích sử dụng.

2/ Về trị giá tính thuế:

Căn cứ điểm 1 mục VIII Phần II Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính, theo đó: đối với hàng hoá nhập khẩu đã được miễn thuế, xét miễn thuế nhưng sau đó sử dụng vào mục đích khác với mục đích đã được miễn thuế, xét miễn thuế thì phải kê khai nộp thuế. Trong đó, trị giá tính thuế nhập khẩu được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của hàng hoá, tính theo thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam (tính từ thời điểm nhập khẩu theo tờ khai hải quan đến thời điểm tính lại thuế).

Riêng đối với hàng hoá là xe ô tô nhập khẩu đã được miễn thuế, nhưng sau đó sử dụng vào mục đích khác với mục đích đã được miễn thuế; khi làm thủ tục chuyển nhượng, nếu mức giá khai báo tại thời điểm nhập khẩu được miễn thuế thấp hơn mức giá của hàng nhập khẩu giống hệt hoặc tương tự trong hệ thống cơ sở dữ liệu giá tại thời điểm chuyển nhượng, thì lấy mức giá trong hệ thống cơ sở dữ liệu giá tại thời điểm chuyển nhượng và tỷ lệ quy định tại điểm 1 nêu trên để làm cơ sở xác định giá tính thuế.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Bà Taslima Ali liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn, xem xét và giải quyết cụ thể./..

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Văn Cẩn